

# คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล

# รัตนบูรพา



สาขาคณิตศาสตร์บูรพา


ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขาวิชา  
เคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี  
จาก Inha University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มปฏิบัติงาน

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
๒ วาระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ดำรงตนด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด  
ระดับชาติ และได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศ หลังสำเร็จการศึกษาได้สร้างครอบครัวด้วยความ  
ขยันอดออม จนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของประเทศและองค์กร  
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสมอมา  
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็นผู้ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติ  
จริงใจ เท่าเทียม และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และผู้ได้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ ในระหว่างดำรงตำแหน่งคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างเต็มความสามารถ  
ทำให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจให้ทำงานตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการบริหารงานบุคคล  
กรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม กรรมการที่ราชพัสดุ ประธานคณะกรรมการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่ม ๓ รองประธานสภาคณบดี คณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ๔ สมัย และประธานที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยในเครือเทวามต่อเนื่องจนหมดวาระเป็นคณบดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ของคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวนมาก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ยึดหลักการทำงานโดยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสังคมเป็นสำคัญ มีผลงานที่โดดเด่นมากมาย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติและชาติจนประสบความสำเร็จหลายครั้ง เช่น งานประชุม Pure and Applied Chemistry Conference 2013 หรือ PACCON 2013 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๖๐๐ คน ริเริ่มผลักดันให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์มีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๕ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เป็นแบบโมดูลและ Competency-based education ริเริ่มให้เกิด Digital Transformation ในองค์กร และนำไปสู่การผลักดันระบบบันทึกภาระงานอาจารย์ ระบบคำสั่ง และระบบสารสนเทศอีกหลายระบบ ทำให้การทำงานสะดวก มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ เป็นต้นแบบระบบสารสนเทศให้หลายคณะนำไปใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ มีบทบาทในการผลักดันเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและจริยธรรมการวิจัย นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานอื่น ๆ ทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยผลงานและการประพฤติปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด เป็นแบบอย่างของผู้ครองตน ครองคน และครองงาน มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเห็นสมควรยกย่องให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็นผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดีศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป